



THÔNG TIN KỲ NÀY

- Lời chào mừng và báo cáo của thầy Hiệu Trưởng
- Tin tức của khối Mẫu Giáo
- Hội trại thường niên 2017
- Kỳ thi IGCSE
- Chuyến dã ngoại đến Vietopia của Lớp 4 & 5 Quốc Tế



Ảnh trên: Hội trại thường niên 2017 – xây mái che với thầy Sammy

Ảnh dưới: Hội trại thường niên 2017 – chuẩn bị cho các hoạt động vui nhộn.



Địa chỉ: Khu dân cư Đại An
Phường 9, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại: (84-64) 358 4402 Fax: (84-64) 358 4403
Email: enquiry@vungtau.sis.edu.vn

TÂM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Lại một học phần nữa với nhiều hoạt động vừa trôi qua. Các em học sinh đã nhận được bảng đánh giá học tập trong học phần 3. Bảng đánh giá này thể hiện quá trình học tập của các em ở trường cũng như những điểm sắp tới cần lưu ý nỗ lực hơn. Nhà trường rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Quý Phụ huynh để giúp các em học sinh phát triển một cách toàn diện nhất.

Học phần 4 sắp tới sẽ là học phần với nhiều hoạt động và sự kiện như sau:

03/05 – Học phần 4 bắt đầu

03/05 – Thi Toán – lớp IGCSE2

22/05 đến 30/05 – Thi cuối kì – Chương trình Quốc tế

22/06 – Lễ tốt nghiệp diễn ra lúc 6:00 tối tại nhà hàng Maxim's

05/06 – Kết quả chương trình Tiếng Anh tăng cường sẽ được gửi về Trung Tâm khảo thí Kỳ thi đầu vào các trường Cao Đẳng, Đại Học của Mỹ, trụ sở tại Úc.

Hội trại thường niên dành cho khối Trung học cơ sở gần đây diễn ra hết sức tốt đẹp. Rất nhiều em học sinh đã bày tỏ mong muốn được kéo dài một ngày nữa để được tiếp tục tham gia các hoạt động thú vị này.

Lớp dạy bơi thông thường kéo dài khoảng 3 tuần. Tuy nhiên thời tiết đang chuyển giao vào mùa mưa, chính vì thế có thể làm ảnh hưởng đến chương trình và các hoạt động bơi – mọi thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý phụ huynh.

Nhà trường xin chân thành cảm ơn Quý phụ huynh đã cùng đồng hành và hỗ trợ nhà trường trong suốt học phần vừa qua.

Trân trọng,

Dudley Schroeder
Hiệu trưởng



Ảnh trên và dưới: Dã ngoại đến Vietopia của khối Mẫu Giáo.



Ảnh trên: Chúc các em lớp IGCSE sẽ đạt kết quả thật cao trong kì thi

Tin tức cập nhật của khối Mẫu Giáo

Mùa xuân đã đến khi những bông hoa đua nhau khoe sắc khắp nơi! Các em trong khối Mẫu Giáo được tham gia rất nhiều các hoạt động vui nhộn bên cạnh việc học. Trong tháng 4 này, các em được học về các chủ đề như động vật nuôi ở nông trại, động vật hoang dã, động vật trong sở thú và sinh vật biển.

Chuyến dã ngoại đến Vietopia thật tuyệt vời. Đó không chỉ là một chuyến đi mà còn mở ra một trải nghiệm và tầm nhìn mới cho các em khối Mẫu giáo.

Chương trình bơi lội vui vẻ đã bắt đầu! Các em nhỏ vô cùng hào hứng tham gia vào giờ học này. Cảm ơn thầy Reuben và cô Veronica đã lên kế hoạch và hỗ trợ. Bơi lội là một hoạt động thể chất tuyệt vời, giúp cải thiện sức khỏe, tăng cường, điều phối hơi thở và hệ tim mạch.

Như thường lệ, các em khối Mẫu Giáo luôn mang lại những ngạc nhiên thú vị về những tác phẩm hội họa đầy sáng tạo trong ngày Lễ Phục Sinh. Những trò chơi vui nhộn, những gương mặt ngây thơ được hóa trang hết sức đáng yêu. Cảm ơn các giáo viên đã đem lại nụ cười tươi vui cho tất cả học sinh khối Mẫu Giáo!

Kỳ thi iGCSE

Các em học sinh lớp iGCSE đã bắt đầu kỳ thi cuối cấp của mình vào tháng Tư. Các em đã hoàn thành bài thi Tin Học (ICT) kéo dài hai tiếng rưỡi vào tuần trước, và chỉ còn khoảng gần một tháng để chuẩn bị cho các môn thi sắp tới.

Nhà trường chúc các em đạt được kết quả thật cao trong kỳ thi cuối cấp và sau đây là một số cách hiệu quả để đạt được thành tích cao trong kỳ thi.

Nhà trường đã tổng hợp kinh nghiệm của một số giáo viên như sau:

Thầy Victor: *Luôn lên kế hoạch cụ thể cho việc học. Đừng trì hoãn đến phút cuối.*

Cô Caitlin: *Ăn uống điều độ và hợp lý!! Không nên ăn vặt và kẹo, thay vào đó hãy ăn những món ăn tốt cho não bộ như trái cây và các loại đậu trong thời gian bộ não căng thẳng chuẩn bị cho kỳ thi.*

Cô Brigid: *Ngủ đủ giấc! Thức khuya để ôn bài có thể cải thiện phần nào bài vở, nhưng các em nên nhớ nếu cứ duy trì thói quen đó sẽ gây hại cho não bộ. HÃY NGỦ ĐỦ GIẤC!*

Cô Su: *Tóm lược tất cả những kiến thức quan trọng và dán lên tường. Trước và sau khi ngủ dậy, đọc đi đọc lại nhiều lần.*

Địa chỉ: Khu dân cư Đại An
Phường 9, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại: (84-64) 358 4402 Fax: (84-64) 358 4403
Email: enquiry@vungtau.sis.edu.vn



Ảnh trên và dưới: Hội trại thường niên 2017 – Ảnh lưu niệm của nhóm.



Ảnh trên: Các em lớp 1 & 2 Quốc tế trong màn trình diễn trước toàn trường

Hội trại khối Trung học Cơ sở năm 2017

Vào thứ sáu ngày 31/03 vừa qua, bốn đội Chicken Attackers, Bearwolf, Wifi và Blue Fire đã làm nên đêm trại thú vị với vô vàn những niềm vui, tình hữu nghị và sự hòa đồng. Các em học sinh đã đến Trại Long Hải và bắt đầu bằng việc luyện tập cho vở kịch dựa trên một câu truyện cổ tích để chuẩn bị cho tiết mục trình diễn của đội mình.

Sau khi ăn nhẹ và nghỉ ngơi, các em đã có khoảng thời gian tuyệt vời để học hỏi kỹ năng giao tiếp cũng như làm việc nhóm thông qua các trò chơi vận động theo đội hình như: kết nối vòng tay, xếp đội hình thông qua ngôn ngữ hình thể. Các em đã thể hiện sự sáng tạo bằng việc thiết kế biểu tượng cờ và băng rôn đeo tay riêng cho đội của mình.

Về đêm, mọi người lại được tận hưởng những tiết mục trình diễn hết sức đặc sắc và vui nhộn của các em bên lửa trại cũng như thưởng thức món xúc xích và kẹo dẻo nướng của thầy Reuben.

Sau giấc ngủ dài, ngày mới được bắt đầu với bài tập thể dục chạy bộ cùng thầy Mark. Sau khi ăn sáng, cuộc chơi trở lại, trận đấu bắt đầu! Trong trận đấu của trò chơi cướp cờ, các đội chơi phải đề ra chiến thuật để cướp cờ của đội khác và giành về danh hiệu nhà vô địch cho đội mình!

Các đội chơi đã làm nên một hình ảnh hết sức đẹp mắt, tinh thần năng động và tích cực của một công dân toàn cầu, các em đã thu lượm cũng như làm sạch khu đất trại trước khi nói lời “Chào tạm biệt”. Quả thật là một ngày cuối tuần tuyệt vời và chúng tôi rất háo hức chờ đợi ngày trại năm sau!

Tiết mục trình diễn toàn trường của lớp 1 & 2 Quốc tế

Vào ngày 12/04, các em lớp 1 và lớp 2 Quốc tế đã tham gia buổi kể chuyện trong buổi họp toàn trường. Các em đã viết một mẫu chuyện dựa theo chủ đề Nỗ Lực trong học tập. Câu chuyện kể về một cậu bé rất chăm chỉ học tập, và một cô bé cũng rất muốn đạt được những thành tích như bạn mình, do đó, cô bé đã cố gắng rất nhiều cũng như thể hiện sự quyết tâm trong học tập.

Các em đã hoàn thành rất tốt khi truyền đạt lại thành công câu chuyện của mình cho mọi người và minh họa bằng nhiều hình ảnh rất đẹp.

Brian, học sinh lớp 2 Quốc tế cho biết “Sau khi nghe chuyện, em nghĩ mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được thành tích tốt.”

Chuyến dã ngoại đến Vietopia của lớp 4 và lớp 5 Quốc tế

Lớp 4 và lớp 5 quốc tế đã có một trải nghiệm tuyệt vời tại Vietopia. Tại đây có một nhà hàng, quán cà phê nhỏ xinh và rất nhiều điều để khám phá! Các em được đi tham quan xung quanh bằng mô hình taxi điện. Học sinh nữ lớp 4 quốc tế đặc biệt yêu thích việc hóa thân thành nữ đầu bếp để làm món kem và rau củ trộn.

Đối với các em, không có gì thú vị hơn những mô hình trò chơi khác nhau! Lớp 5 quốc tế rất thích khu vực đào cát và các em tin rằng trạm nghiên cứu khí ga là trải nghiệm thú vị nhất. Các em được thổi máp bơm khí vào bong bóng cũng như thả hồ điều chỉnh nhiệt lượng khí trong bóng bay! Các em được vui đùa tại mô hình quán cà phê, đền chùa, trạm không gian và cả khu vực trình thám. Các em học cách xay và chế biến cà phê như một chuyên gia pha chế chân chính. Ngoài ra còn có các trò chơi truy tìm kho báu ở đền chùa, chinh phục và cắm cờ ra ngoài không gian, thám hiểm và nghiên cứu dấu chân. Các em cảm thấy rất tuyệt vời khi được tự do vui chơi, đóng vai giả lập và khám phá những trải nghiệm hoàn toàn mới.

“Điều làm em thích nhất là được đi chơi ở Vietopia và điều thứ hai là đồ ăn.” – Patrick lớp 4L.

Thông tin nổi bật lớp 7 Song ngữ

Lớp 7 Song ngữ năm nay có 13 thành viên: Nhân, Hee, Cường, Iain, Mẫn, Vân, Kim, Chi, Duy Anh, Khánh, Vũ, Phương, Mạnh.

Tập thể lớp 7 Song ngữ luôn đoàn kết, gắn bó và biết giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống. Các em rất ham học hỏi, yêu thích các môn học và yêu quý thầy cô giáo. Trong giờ học trên lớp, đa số các thành viên đều rất nghiêm túc và sáng tạo trong khi học tập.

Các em rất yêu thích tập thể lớp 7 song ngữ và môi trường học tập của trường Quốc tế Singapore. Các em cũng bày tỏ mong muốn được trải nghiệm nhiều điều thú vị qua những chuyến dã ngoại và cắm trại do trường tổ chức.

Các sự kiện sắp tới /Thông tin lưu ý:

Thứ sáu (21/04) – Ngày hội thể thao – 9:00 đến 12.00 trưa
 Thứ sáu (21/04) – Bán bánh gây quỹ từ thiện – 2:00 đến 5:00 chiều
 Thứ sáu (21/04) – Ngày cuối của học phần 3
Thứ Tư (03/05) – Bắt đầu học phần 4



Ảnh trên: Các em lớp 4 Quốc tế trong mô hình xe taxi ở Vietopia.



Ảnh trên: Lớp 7 Song ngữ đang rất chăm chú giải bài



Ảnh trên: Lớp 7 Song Ngữ đang tập trung cao độ trong trò chơi